

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 572* Năm 12/ 2023 * Chúa nhật 19/03/ 2023

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

là thư mục từ *LM Ernest Nguyễn Văn Hương*

Phức Âm Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay thuật lại chuyện Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt. Câu chuyện này dưới ngòi bút của thánh Gioan trở nên khá ly kỳ : “Người nhỏ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa” (chữ Silôê có nghĩa là được sai)”. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.” Thế nhưng câu chuyện chưa chấm dứt ở đó vì sự kiện chữa người mù sau đó trở nên tâm điểm của sự tranh luận. Trước tiên là tranh luận về việc chữa bệnh trong ngày Sabbath. Từ sự kiện này chúng ta ghi nhận người Do thái thì cho rằng Chúa Giêsu là người tội lỗi trong khi anh được chữa bệnh thì rằng Chúa Giêsu là tiên tri.

Câu chuyện lan sang cha mẹ anh và cha mẹ anh làm chứng sự thật về anh khi nói : ‘Cha mẹ y thừa rằng: “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thừa lấy”. Cha mẹ và anh mù cố gắng trình bày sự thật nhưng xem ra họ chỉ muốn xác nhận hay chứng minh một điều là : “Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi.” Thế nhưng người mù vẫn một mực trung thành trong lời chứng dựa vào sự kiện cụ thể của đời mình : “Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì”.

Câu chuyện cho chúng ta thấy đôi khi vì định kiến mà người ta có thể kết án một người vô tội. Nghiêm trọng hơn nữa là đẩy một thánh nhân trở thành tội nhân để kết án họ và đôi khi dùng cách này để bịa câu chuyện không có thực để lên án người khác. Đây là những người sống trong đất nước giả dối và làm theo cách của ma quỷ.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

19/03/2023 CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - A

ĐỨC TIN CHÂN THÀNH SỐNG ĐỘNG

Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” **Anh nói:** “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. (Ga 9,37-38)

Suy niệm: Người ta có những thái độ khác nhau trước sự kiện anh mù bẩm sinh được Chúa Giê-su chữa lành. Nhiều người cho rằng anh ta mù là vì tội của anh hoặc chí ít là của cha mẹ anh. Những người vốn quen biết anh hỏi han anh vài câu cho thoả tính hiếu kỳ, rồi thôi. Còn người Pha-ri-sêu thì miệt thị anh “sinh ra tội lỗi ngập đầu” mà dám ‘dạy khôn’ họ; họ còn lập luận rằng Chúa Giê-su vi phạm luật ngày sa-bát nên mặc định là tội lỗi, không thể là “người của Thiên Chúa” được. Ngay cả cha mẹ anh, vì sợ liên lụy, đã tránh né nói lên sự thật về vị ân nhân đã chữa cho con mình sáng mắt. Còn anh, dù đơn độc, vẫn mạnh mẽ tuyên xưng niềm xác tín bằng những câu trả lời đơn sơ mà gãy gọn: Chính tôi đây, ông ấy thoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi nhìn thấy. Nhận được ơn sáng mắt, anh đi từ chỗ không biết Chúa đến chỗ coi Ngài là vị ngôn sứ và cuối cùng anh gặp được Chúa và thưa với Ngài: “Tôi tin.”

Mời Ban: Giữa trào lưu tục hoá lãng quên Thiên Chúa tràn lan trong xã hội, vẫn có biết bao nhiêu tâm hồn sống niềm tin vào Ngài cách sống động, mạnh mẽ: những nhóm cầu nguyện, hội bác ái, cộng đồng giáo hội cơ bản, mang đến niềm hy vọng vô bờ về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Còn bạn, bạn sống đức tin Ki-tô hữu cách mệt mỏi, chán chường hay năng động, phấn khởi?

Sống Lời Chúa: Siêng năng suy niệm Lời Chúa để Lời Ngài soi sáng đời bạn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhận ra Chúa và những ơn lành Chúa ban cho con. Xin mở miệng con để con cao rao những lời ngợi khen Chúa và tán dương bao kỳ công Chúa làm. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Đức Thánh Cha nói với các thiên sư: Các tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình huynh đệ.**

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp phái đoàn Hiệp hội Phật giáo Nhân văn Đài Loan và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tôn giáo trong việc xây dựng tình huynh đệ qua nền văn hóa gặp gỡ.

(Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Vào thời điểm được đánh dấu bằng “sự gia tăng liên tục của những thay đổi ảnh hưởng đến nhân loại và hành tinh”, hơn bao giờ hết, các tôn giáo được kêu gọi xây dựng tình huynh đệ bằng cổ vũ một “nền văn hóa gặp gỡ”, đặc biệt là giữa giới trẻ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điểm này vào thứ Năm khi ngài gặp phái đoàn của Hiệp hội Phật giáo Nhân văn Đài Loan tại Vatican. Nhóm đang thăm viếng Rome cho một “cuộc hành hương giáo dục” liên tôn.

Văn hóa gặp gỡ xây dựng những nhịp cầu và phá bỏ những bức tường định kiến

Trong bài phát biểu của mình với các thiên sư. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chuyến viếng thăm của họ là một “cơ hội đặc biệt” để thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ, “trong đó chúng ta chấp nhận rủi ro cởi mở với người khác, tin tưởng rằng chúng ta sẽ khám phá ra nơi họ những người bạn và anh chị em, và trong quá trình đó chúng ta học hỏi và khám phá thêm về bản thân chúng ta”.

“Khi chúng ta trải nghiệm tha nhân trong sự đa dạng của họ, chúng ta được khuyến khích chấp nhận và nắm lấy sự khác biệt của chúng ta.”

Đức Thánh Cha nói: “Một cuộc hành hương giáo dục liên tôn có thể là một nguồn phong phú tuyệt vời, mang đến nhiều cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhau, học hỏi lẫn nhau và đánh giá cao những kinh nghiệm khác nhau của chúng ta”.

“Nền văn hóa gặp gỡ xây dựng những cây cầu và mở ra những cánh cửa dẫn đến những giá trị thiêng liêng và những xác tín truyền cảm hứng cho những người khác. Nó phá bỏ những bức tường ngăn cách con người và giam giữ họ trong những định kiến, thành kiến hoặc sự thờ ơ.”

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý thêm rằng một cuộc hành hương mang tính giáo dục đến những nơi linh thiêng của một tôn giáo giống như cuộc hành hương do phái đoàn Phật giáo đang thực hiện, “có thể làm phong phú thêm sự đánh giá của chúng ta về sự khác biệt trong cách tiếp cận của nó đối với tâm linh”. “Những kiệt tác nghệ thuật tôn giáo bao quanh chúng ta ở Vatican và khắp Rome phản ánh niềm xác tín rằng, nơi Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa đã trở thành một 'khách hành hương' trong thế giới này vì tình yêu dành cho gia đình nhân loại của chúng ta”.

Nuôi dưỡng tình huynh đệ nhân loại thông qua giáo dục

Đức Thánh Cha tiếp tục nhận xét “các ốc đảo gặp gỡ” mà các tín hữu tôn giáo tạo ra trong lịch sử, góp phần vào “một nền giáo dục toàn diện của con người” và thậm chí còn cần thiết hơn trong thế giới bị chia rẽ ngày nay. Về vấn đề này, ĐTC nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tôn giáo trong việc giáo dục giới trẻ, để “thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát trong thế giới chúng ta”.

Kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng cuộc hành hương đến Rôma có thể dẫn đến một cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với truyền thống Kitô giáo, và với vẻ đẹp của trái đất, mang đến “những cơ hội quý giá mới để phát triển kiến thức, sự khôn ngoan, đối thoại và hiểu biết”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo.